
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
สมัยสามัญประจำปี  สมัยแรก   ของปี   256๓ 

ครั้งที่  1 
วันที่  2๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุม  อาคารศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น 
---------------------------------- 

เปิดประชุม  เวลา  09.3๐  น. 
 

ประธานสภาฯ กล่าวทักทายที่ประชุมและได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 
สมัยแรกของปี   25๖๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  -  ไม่มี 
ที่ประชุมสภาฯ  -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๔  ประจำปี  ๒๕6๒  ครั้งที ่ 1  
  วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน   ๒๕6๒ 
ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมาเป็นเวลา

พอสมควร แต่ไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประการใด ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุม 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 
๒๕6๒ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕6๒ ด้วยมติ ๑1 ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออกเสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑ การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ 
 - การกำหนดจำนวนสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓ 
 - ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี ๒๕๖๓ 
 - วันเริ่มสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ของปี 256๔ 
 

ประธานสภาฯ  ได้กล่าวถึงตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไ้ขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๒๔ 
ได้กำหนดให้สำหรับเทศบาลในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย โดยสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ 
ให้มีกำหนดไม่เกินสามวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
ประกอบกับข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป 
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาฯ นำปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ 
สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะกำหนด
กี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 

  ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้เสนอว่าจะกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปีในปีนี้แต่
ละสมัยว่าจะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยจะมีกำหนดกี่วัน และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัย
แรกของปี ๒๕๖๔   และมีกำหนดกี่วัน  เชิญครับ 

 

/สท.ประมวล... 



นายประมวล  เกิดคำ  - เสนอให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  ๒๕๖๓  ดังนี้ 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑)  สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที ่1  เริ่มวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
  สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที ่2  เริ่มวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  
  สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที ่3 เริ่มวันที่  ๑  สิงหาคม   ๒๕๖๓ 
  สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓ สมัยที ่4 เริ่มวันที่  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓ 
 โดยให้มีกำหนดระยะเวลาของสมัยประชุมแต่ละสมัย ๓๐ วัน และเสนอให้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ

ประจำปีสมัยแรก ของปี 256๔ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  โดยให้มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 
 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมเสนอและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดเสนออีก ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติ
เห็นชอบต่อท่ีประชุมสภาฯ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปี
ของแต่ละสมัยในปี 26๕๓ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 256๔ และมี
กำหนดระยะเวลาตามท่ี นายประมวล เกิดคำ เป็นผู้เสนอ ด้วยมติ 11 ต่อ เสียง ประธานงดออกเสียง 

 

๓.๒  การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ฯ ประจำปี 256๓ 
ประธานสภาฯ  - ได้กล่าวถึงการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมส ภาฯ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
กำหนดให้ สภาฯ มีอำนาจเลือกสมาชิกสภาฯ หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการฯ 
ได้ตามข้อ ๑๐๓ โดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนเป็นคณะกรรมการดังกล่าว     
และตามข้อ ๑๐๗ ได้กำหนดวิธีเลือกคณะกรรมการฯ ให้สมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารเสนอชื่อสมาชิก
สภาฯ หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาฯ แล้วแต่กรณี โดยในกรณีที่สมาชิกสภาฯเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาฯ รับรองอย่างน้อยสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง และให้นำ
วิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ ให้เลือกคณะกรรมการคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึง
เลือกคณะกรรมการในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี  
 ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอว่าเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
จำนวนกี่คนก่อน เชิญครับ 

นายประมวล  เกิดคำ  - เสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 256๓ จำนวน ๓ คน  
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) 
ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมเสนอและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดเสนออีก ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติ

เห็นชอบต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าจะให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจำปี 256๓ จำนวน 
3 คน หรือไม่ 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 
256๓ จำนวน 3 คน ตามท่ี นายประมวล  เกิดคำ เสนอด้วยมติ ๑๑ ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออกเสียง 

 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าสมควรเหมาะสมจะเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกคณะกรรมการในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบจำนวน ๓ คน  

 

  กรรมการฯ คนที่ ๑ 
นายประมวล  เกิดคำ  - เสนอ นายสานิต  ชมภูมาตย์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ  
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) นายทะ  ไกรเวียง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ และ นางสุภาษี  ไกรวิเชษฐ์  สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
 

ประธานสภาฯ   - ได้ให้ที่ประชุมเสนออีก แต่ไม่มีผู้ได้เสนอคณะกรรมการฯ คนที่ ๑ อีก ประธานสภาฯ จึงได้
ขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นสมควรให้ นายสานิต ชมภูมาตย์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เป็นกรรมการฯ คนที่ 
1 หรือไม่ 

/มติที่ประชุม... 



มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ นายสานิต  ชมภูมาตย์ เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 1 ด้วย
มติ 11 ต่อ 0 เสียง ประธานงดออกเสียง 

 

  กรรมการฯ คนที่ ๒ 
นายบุญชู  นินสะคู  - เสนอ นายประมวล  เกิดคำ สมาชิกสภาฯ เขต 1 โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ  
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) นายสานิต  ชมภูมาตย์   สมาชิกสภาฯ เขต ๒ และ นายไสว  บุตรจันทร์  สมาชิกสภาฯ เขต ๒ 
 

ประธานสภาฯ   - ได้ให้ที่ประชุมเสนออีก แต่ไม่มีผู้ได้เสนอคณะกรรมการฯ คนที่ 2 อีก ประธานสภาฯ จึงได้
ขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นสมควรให้ นายประมวล  เกิดคำ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 เป็นกรรมการฯ             
คนที่ 2 หรือไม่ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ นายประมวล  เกิดคำ เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 2 ด้วย
มติ 11 ต่อ 0 เสียง ประธานงดออกเสียง 

 

กรรมการฯ คนท ี3 
นายประเสริฐ  ตลับเงิน  - เสนอ นายบุญชู  นินสะคู สมาชิกสภาฯ เขต 2 โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ  
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 และ นายประมวล  เกิดคำ  สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
ประธานสภาฯ   - ได้ให้ที่ประชุมเสนออีก แต่ไม่มีผู้ได้เสนอคณะกรรมการฯ คนที่ 3 อีก ประธานสภาฯ จึงได้

ขอมติต่อที่ประชุมว่าเห็นสมควรให้ นายบุญชู  นินสะคู   สมาชิกสภาฯ เขต 2  เป็นกรรมการฯ            
คนที่  3  หรือไม ่

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ นายบุญชู  นินสะคู  เป็นคณะกรรมการฯ คนที่ 3 ด้วยมติ 
11 ต่อ 0 เสียง ประธานงดออกเสียง 

ประธานสภาฯ  - เมื่อได้มีคณะกรรมการครบ 3 ท่านแล้ว ให้กรรมการไปประชุมพิจารณาคัดเลือกประธาน
กรรมการ และเลขานุการฯ กันเอง เพ่ือทำหน้าที่ในการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ประจำ
ประจำปี  256๓  ในการประชุมสภาฯ แต่ละครั้งทุกสมัยประชุมฯ 

 

3.3  การพิจารณาแก้ไขข้อความในบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
ประธานสภาฯ  -  ตามรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  ๒ ของปี  พ.ศ.๒๕๖๒  ครั้งที่ ๑  

เมื่อวันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ทางเลขาสภาได้ขอแก้ไขข้อความในบันทึกรายงานการประชุมสภา
ดังกล่าวให้ถูกต้อง  เนื่องจากข้อความที่พิมพ์ได้คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง  ขอเชิญเลขาสภาชี้แจงครับ 

นายฉลาด  บุญสะอาด  -  ตามรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  ๒ ของปี  พ.ศ.๒๕๖๒  ครั้งที่ ๑  
เมื่อวันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ที่ได้รายงานแก่สภาไปแล้วนั้น  มีความผิดพลาดเกิดจากการพิมพ์
ข้อความผิด  จึงทำให้รายละเอียดคลาดเคลื่อน โดยขอแก้ไขรายละเอียดดังนี้ 

 ข้อความเดิม  
หน้า  ๑๐ 

   5. หมู่ที่ 5 บ้านแสนสุข ถนนสายทางเข้าไร่จิตรกวีแยกจากถนนมะลิวรรณ เป็นถนนคอนกรีตเดิม 
   มีผิวจราจรขรุขระ สึกกร่อนเป็นหลุมเป็นบ่อ จะมีน้ำท่วมขังเวลามีฝนตก 
                                ซึ่งจะทำให้การสัญจรไม่สะดวก เกิดความลำบากต่อ 
                                ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร จึงเสนอให้แก้ไขปัญหาโดยการ 
                                ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจร 
                                แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (เพ่ือแก้ไขปัญหาผิวจราจรเป็นหลุม 
                                ขรุขระ) สายจากบ้านนายมงคล ถนอมผล – สามแยกบ้าน 
                                นางอุไร สาระชอน หมู่ที่ 9 บ้านมิตรภาพ ตำบลโนนสะอาด  
                                อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นปริมาณงาน ผิว- 

/หน้าที่ ๑๑... 



 หน้าที่  ๑๑ 
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 2 ข้างทาง กว้าง 
0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล
โนนสะอาดกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 166,000.00 บาท (หนึ่ง
แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งมอบให้ทุกท่านแล้วครับ 

   ข้อความใหม่ 
   หน้า  ๑๐ 
   5. หมู่ที่ 5 บ้านแสนสุข ถนนสายทางเข้าไร่จิตรกวี  แยกจากถนนมะลิวรรณ เป็นถนนคอนกรีตเดิม 
   มีผิวจราจรขรุขระ สึกกร่อนเป็นหลุมเป็นบ่อ จะมีน้ำท่วมขังเวลามีฝนตก 
                                ซึ่งจะทำให้การสัญจรไม่สะดวก เกิดความลำบากต่อ 
                                ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร จึงเสนอให้แก้ไขปัญหาโดยการ 
                                ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจร 
                                แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (เพ่ือแก้ไขปัญหาผิวจราจรเป็นหลุม 
                                ขรุขระและน้ำท่วมขัง) สายคุ้มหนองบง (ไร่จิตรกวี) หมู่ที่ ๕  
                                บ้านแสนสุข  ตำบลโนนสะอาด  อำเภอชุมแพ   
                                จังหวัดขอนแก่น  ปริมาณงาน  ผิว- 

  หน้า  ๑๑ 
จราจรกว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๕๐.00 เมตร หนา 0.1๕ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐
0.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสะอาดกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ งบประมาณ 1๓๔,000.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้ส่งมอบให้ทุกท่านแล้วครับ 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมเสนอและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดเสนออีก ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติ
เห็นชอบต่อท่ีประชุมสภาฯ 

มติที่ประชุมสภาฯ  - เห็นชอบให้แก้ไขข้อความในบันทึกการประชุม ด้วยมติ 11 ต่อ 0 เสียง ประธานงดออกเสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ  - ได้ให้ที่ประชุมสภาได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุมสภาฯ 
นายประมวล  เกิดคำ  - กระผมขอสอบถามเรื่องการส่งบุคคลในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด  เข้าร่วมประกวด 
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) นางสาวชุมแพ  ในงานของดีเมืองชุมแพ  ซึ่งหมู่ที่  ๓  บ้านหนองบัว  ได้ส่งคนเข้าร่วมประกวด

นางสาวชุมแพด้วยจำนวน  ๑  คน  ในการนี้ขอสอบถามว่าทางเทศบาลจะมีส่วนช่วยเหลือในด้านใดได้
บ้างเพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมประกวดรายดังกล่าว  ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบ
เรื่องงานของดีเมืองชุมแพ  ได้ชี้แจงด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายฉลาด  บุญสะอาด  - การจัดงานรวมของดีเมืองชุมแพในปีนี้นั้น จัดขึ้นในวันที่  ๑๖ - ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
(รองปลัดเทศบาล) และท่ีขาดไม่ได้คือการประกวดนางสาวชุมแพ  ซึ่งมีการประกวดทุกปี  ในเรื่องนี้ผมขอให้หัวหน้าสำนัก

ปลัดเทศบาล  ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบด้วยครับ  เชิญครับ 
นางเนตรดาว  แสนเภา  - ตามท่ีได้รับมอบหมายจากท่านปลัดภาวิณี  พุทธศรี  ให้เข้าร่วมประชุมแทน  เกี่ยวกับการ 
(หัวหน้าสำนักปลัด) เข้าร่วมงานของดีเมืองชุมแพในปีนี้  ในการส่งคนเข้าประกวดนางสาวชุมแพนั้น  จะส่งใครเข้าประกวด

ก็ได้  ไม่จำเป็นต้องเป็นคนในอำเภอชุมแพหรือตำบลที่รับผิดชอบ   ส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ จะแจ้งให้
ทราบอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งทางเทศบาลก็อยากให้ประชาชนในตำบลโนนสะอาด  ได้มีส่วนร่วมในการ
ประกวดและร่วมงานของดีเมืองชุมแพในครั้งนี้ด้วย 

 
/นายฉลาด... 

 



นายฉลาด  บุญสะอาด  - ในส่วนรายละเอียดอื่น ๆ  จะนำมาสรุปและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทางเทศบาลตำบล 
(รองปลัดเทศบาล) โนนสะอาดได้มอบหมายให้กองการศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ซึ่งรวมถึงการส่งคนเข้า

ประกวดนางสาวชุมแพด้วย  ถ้ามีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก  ทางเทศบาลจะต้องคัดเลือกคนเข้าร่วม
ประกวดในนามของเทศบาลตำบลโนนสะอาด  และรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ของผู้เข้า
ประกวดในนามเทศบาลต่อไป  ส่วนใครที่ไปสมัครเองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  ทางเทศบาลจะไม่
รับผิดชอบในส่วนนี้  ถือว่าเจ้าตัวสมัครใจส่งตัวเองเข้าประกวด  ไม่เกี่ยวกับเทศบาล  ส่วนรายละเอียด
อ่ืน ๆ  จะแจ้งและประชุมเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งต่อไป 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด  ที่จะแสดงความคิดเห็นหรือเสนอในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่
ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ 

นายวิมาลย์  เส็งภูเวียง  - กระผมขอสอบถามเรื่องการขอความอนุเคราะห์น้ำมันในการสูบน้ำ ของหมู่ที่  ๒   
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) บ้านเหมือดแอ่  อยากทราบว่าเรื่องไปถึงข้ันตอนไหนหรือสรุปของคณะกรรมการเป็นอย่างไรบ้างครับ 
ประธานสภาฯ  - ตามที่ท่านวิมาลย์  เส็งภูเวียง  สมาชิกสภาเขต  ๑  ได้สอบถามเรื่องหนังสือขอความ

อนุเคราะห์น้ำมันในการสูบน้ำ  หมู่ที่  ๒  บ้านเหมือดแอ่  เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง  ซึ่งได้ทำหนังสือมายัง
เทศบาลตำบลโนนสะอาดนานแล้วนั้น  ในขั้นตอนไปถึงไหนแล้ว  อยากทราบผลเป็นประการใด   

 ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตอบข้อสงสัยให้กับท่านสมาชิกสภาฯ  ด้วยครับ  เชิญครับ  
นายฉลาด  บุญสะอาด  - ตามท่ีท่านวิมาลย์  เส็งภูเวียง  ได้สอบถามเรื่องการขอความอนุเคราะห์น้ำมันในการสูบน้ำ 
(รองปลัดเทศบาล) บ้านเหมือดแอ่  หมู่ที่  ๒  ในที่ประชุมได้สรุปผลการประชุม  ดังนี้  ทางคณะกรรมการได้ลงตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงตามหนังสือที่แจ้งมาในเบื้องต้นแล้วปรากฏว่า  น้ำในบ่อแห้งจริง  ซึ่งทางหมู่ บ้านได้ใช้
งบประมาณของหมู่บ้านไปช่วยเหลือในบางส่วนแล้ว  และใช้ไฟฟ้าในการสูบน้ำ  ซึ่งทางคณะกรรมการ
ได้สรุปว่าชาวบ้านได้ใช้ไฟฟ้าในการสูบน้ำ  ไม่ใช้น้ำมัน จึงไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง  ทางเทศบาลจึงไม่
สามารถช่วยเหลือได้   เนื่องจากปัจจุบันเกิดภาวะฝนแล้ง  จึงขอฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่  
ตรวจสอบบ่อบาดาลในหมู่บ้าน  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเบื้องต้น  
ควรสำรวจบ่อบาดาลที่พอใช้งานได้ให้ปรับปรุงซ่อมแซมไว้เป็นบ่อบาดาลสำรอง  กรณีบ่อที่ใช้อยู่น้ำ
หมด  และในส่วนของน้ำบริโภคนั้น  ถ้าหมู่บ้านใดต้องการก็ขอให้มายื่นคำร้องขอน้ำกับทางเทศบาล
โดยทางเทศบาลจะจ่ายน้ำตามคิว  ถ้าล่าช้าต้องขออภัยด้วย เพราะทางเทศบาลจะจัดส่งน้ำให้ตามคิว  
จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกคนทราบและเข้าใจด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  - ในขณะนี้ทั่วประเทศประสบปัญหาภัยแล้ง  ทำให้ทุกที่ขาดน้ำอุปโภคบริโภค  และ
การเกษตรเป็นอย่างมาก  ทางเรามีความพร้อมด้านงบประมาณและโครงการที่จะช่วยเหลือประชาชน
ในการรับปัญหาภัยแล้งหรือไม่อย่างไร  ต้องคอยติดตามช่วยเหลือกันต่อไปครับ 

  - มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด  ที่จะแสดงความคิดเห็นหรือเสนอในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่
ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ 

นายประเสริฐ  ตลับเงิน  - ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นกองช่าง  หรือส่วนอื่น ๆ  กระผมก็ขอฝากเรื่อง   
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) การปฏิบัติงาน  การติดต่อประสานงาน  เพ่ือความรวดเร็วและถูกต้อง  ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้

ดูแลงานของตนเองให้ดีด้วยครับ  ผมขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณครับ  ส่วนเรื่องการปรับปรุง
อาคารสำนักงานเทศบาล  เรื่องดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว  มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง  การ
ดำเนินงานจากวันไหนถึงวันไหน  เพราะยังไม่เห็นผู้รับเหมามาดำเนินการเลย  ซึ่งก็อยากให้เร่ง
ดำเนินการ  เพราะถ้าสำนักงานยังไม่แล้วเสร็จ  อาจทำให้การติดต่อประสานงานของแต่ละกอง  แต่
ละส่วนงานนั้นไม่สะดวก  ล่าช้า  ประชาชนก็อาจไม่ได้รับความสะดวกในการมาติดต่อราชการ              
จึงขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงให้สภาฯ เข้าใจด้วยครับ 

นางรักษิณา หลาวมา  - ตามท่ีท่าน สท.ประเสริฐ  ตลับเงิน  ได้สอบถามเรื่องความคืบหน้าการปรับปรุงอาคาร 
(ผอ.กองคลัง) สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสะอาดนั้น  ดิฉันขอเรียนให้ทราบว่าทางเทศบาลได้กันเงินดังกล่าวตั้งแต่

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  ซึ่งผู้รับเหมาได้ยื่นหนังสือทำสัญญา  ๑๒๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๒  ธันวาคม   
/๒๕๖๒... 



  ๒๕๖๒  แล้วนั้น  และสิ้นสุดสัญญาในวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  ซึ่งผู้รับเหมาได้แจ้งลงงานเมื่อวันที่  
๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ที่ผ่านมานั้น  และถึงขณะนี้ผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาทำงาน  ถ้าเป็นเช่นนี้อาจจะ
ทำให้งานล่าช้า  ผู้รับเหมาต้องเสียค่าปรับให้กับทางเทศบาลต่อไป จึงเรี ยนสภาฯ  เพ่ือทราบและ
จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในคราวต่อไปอีกครั้งหนึ่งคะ  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด  ที่จะแสดงความคิดเห็นหรือเสนอในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่
ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ 

นางสาวเกศรา  จวบบุญ  - งานสวัสดิการสังคมฯ  สำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด  ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ 
(นักพัฒนาชุมชน) ชีวิตผู้สูงอายุ  ประจำปี  ๒๕๖๓  ขึ้นในวันที่  ๔ - ๖ มีนาคม  ๒๕๖๓ ณ  จังหวัดสกลนครและจังหวัด

นครพนม  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน  ๑๕๐  คน  (รถ  ๓  คัน)  ประกอบไป
ด้วยผู้สูงอายุ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ  ซึ่ง
จะมีการอบรมให้ความรู้ในวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๓  และออกเดินทางศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัด
สกลนคร  วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๓  พัก  ๑  คืน  จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ทราบในเบื้องต้น
ก่อน  ส่วนรายละเอียดนั้นจะทำหนังสือและประชุมให้ทราบอีกครั้งหนึ่งต่อไปคะ  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด  ที่จะแสดงความคิดเห็นหรือเสนอในเรื่องการจัด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ประจำปี  ๒๕๖๓  ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด  เชิญครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มี   รับทราบ 
นายเลิศ  พรมลิ  - ในพ้ืนที่ตำบลโนนสะอาด  ขณะมีการขุดลอกหนองบัว หมู่ที่  ๓  และเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
(รองนายกเทศมนตรี) โดยกรมประปา  งบประมาณ  ๒๐  กว่าล้านบาท  เป็นโครงการในการพักน้ำของประปาชุมแพ  เพ่ือ

สำรองน้ำประปาชุมแพ  ขณะนี้ก็ได้ปล่อยน้ำประปาลงสู่หนองบัวเรียบร้อยแล้ว 
  - และอีกส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณมาจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  ตามแผนงาน

โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก  เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
จากภัยแล้งอย่างเร่งด่วน  โดยมุ่งเน้นการเตรียมเก็บกักน้ำช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง  รวมทั้งส่งเสริมให้
เกิดการเพ่ิมรายได้และการจ้างงานให้กับประชาชนในพ้ืนที่  งบประมาณ  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท            
โดยให้เทศบาลได้เสนอโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ระยะ
ยาวได้  โดยเป็นการปรับปรุงบ่อน้ำเดิม  ขุดบ่อน้ำใหม่  หรือสร้างอาคาร คลองส่งน้ำที่เกี่ยวเนื่องกับ
แหล่งน้ำเดิม  เพ่ือเป็นการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง  เป็นการแก้ปัญหาและป้องกันภัยแล้งได้ระยะ
ยาว  ซึ่งทางเทศบาลได้พิจารณาเสนอโครงการขุดลอกหนองแหวน  ต่อจากโครงการเดิม ของหมู่ที่  
๒  บ้านเหมือดแอ่  ความคืบหน้าผลประการใด  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

  - การก่อสร้างสะพาน  คสล.  ข้ามลำน้ำเชิญ  หมู่ที่ ๗  ที่ท่าน  สท.สานิต  ชมภูมาตย์            
ได้เสนอก่อสร้างสะพานกว้าง  ๔  เมตรนั้น ทางกรมชลประทานไม่เห็นด้วย  เพราะจะไม่ได้
มาตรฐาน  การสัญจรไปมาไม่สะดวกและปลอดภัย  จึงเห็นควรมีความกว้าง  ๗   เมตร จึงจะ
สามารถก่อสร้างได้  ในส่วนของโครงการที่ได้รับงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วน 

 จังหวัดนั้น  ทางจังหวัดก็กำลังดำเนินการคือ  โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านเหมือดแอ่  หมู่ที่  ๒  
ในส่วนไหนที่ทางเทศบาลตำบลโนนสะอาดทำได้ก็จะรีบดำเนินการต่อไปครับ  ขอบคุณครับ 

นายชั้นฟ้า  ทีภูเวียง  - กระผมไดร้ับการประสานงานจากช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   ให้เสนอ 
(นายกเทศมนตรี)    โครงการเสริมผิวจราจร ภายในหมู่ที่  ๓  บ้านหนองบัว  ความยาว  ๕๐๐  เมตร  และโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.  อีก  ๕๐๐  เมตร  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป  และขอฝากเรื่องการปฏิบัติงานของกองช่างทุกคนด้วย  ขอให้อยู่ในที่
ทำงาน  เพ่ือสะดวกกับการมาติดต่อราชการของประชาชน  และการประสานงานภายในสำนักงาน
รวดเร็ว  ไม่เสียหายต่อราชการทันต่อความต้องการของประชาชนในตำบลโนนสะอาดต่อไป ขอฝากใน
เรื่องนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
/นางรักษิณา... 



นางรักษิณา หลาวมา  - สืบเนื่องจากที่ท่านรองเลิศ  พรมลิ  ได้แจ้งเรื่องวันที่นายอำเภอชุมแพ  ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 
(ผอ.กองคลัง) พ้ืนที่หนองบัวและให้ดำเนินการต่อเนื่องกับการขุดลอกหนองบัว  ทางเทศบาลตำบลโนนสะอาดได้

ลงพ้ืนที่ร่วมตรวจสอบกับนายอำเภอชุมแพ  ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นของกรมประปาได้ทำ
โครงการของบประมาณไปแล้ว  เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน  จึงเห็นควรเสนอการขุดลอกบึงหนอง
แหวน  หมู่ที่  ๒  ต่อจากโครงการเดิม  เป็นโครงการที่จะนำเสนอของบประมาณดังกล่าว  จำนวน  
๑,๕๐๐,๐๐๐  บาทต่อไป  และให้กองช่างร่วมกับผู้นำท้องถิ่นออกสำรวจประสานกับ  หมู่ที่  ๒  ให้
จัดทำประชาคมหมู่บ้านประกอบการพิจารณาต่อไป  ซึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒  รับทราบและได้เข้า
ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว 

ประธานสภาฯ  - ในเบื้องต้นผมได้ทราบเรื่องจากทางปลัดอำเภอแล้ว  แต่ในรายละเอียดที่ทางเทศบาลได้
กล่าวมานั้น  กระผมยังไม่ทราบเรื่อง  เพราะยังไม่ได้รับการประสานงานและแจ้งจากส่วนที่เกี่ยวข้อง  
จึงขอฝากทางเทศบาลด้วยว่าให้แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลในพ้ืนที่ให้ทราบด้วย  เพ่ือจะได้ดำเนินการ
ต่อไป  และแจ้งประชาชนในพื้นท่ีทราบต่อไป 

  - ได้กล่าวสรุปในการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปีสมัยแรก ของปี 256๓ และกล่าว
ขอบคุณผู้ที่มาประชุมและผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน และกล่าวปิดการประชุม 

 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 - มีสมาชิกสภาฯ   จำนวน     ๑๒   คน มาประชุม   ๑๒  คน 
 - มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน    1๐ คน 
 
 

(ลงชื่อ)…………ฉลาด  บุญสะอาด...….… ผู้จด / บันทึก 
            (นายฉลาด   บุญสะอาด) 

     เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 
 

(ลงชื่อ)...........หนูเทียน  บ่าวภูเวียง...........ผู้ตรวจ           
             (นายหนูเทียน   บ่าวภูเวียง)    

                     ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ).............บุญชู  นินสะคู.............กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายบุญชู  นินสะคู) 

    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต ๒ 
 
 

(ลงชื่อ)............สานิต  ชมภูมาตย์.........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายสานิต  ชมภูมาตย์) 

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต ๒ 
 
 
 

(ลงชื่อ)............ประมวล  เกิดคำ.........กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายประมวล  เกิดคำ) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1 
 


